
มติย่อ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ 

วันอาทติย์ ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม L๙๐๓ ชั้น ๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารเวฟเพลส  ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

---------------------- 

รายนามกรรมการที่มาประชุม 

๑. ศ.(เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศรี ศรอีรุณ   นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ดร.พรชัย   นุชสุวรรณ   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. ดร.สมนกึ   พิมลเสถียร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. ศ.(เกียรตคิุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พานชิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. นายอนุชาติ   คงมาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗. ศ.ดร.ปริญญา  จนิดาประเสริฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. ศ.ดร.สนทิ   อักษรแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายนคร   ศลิปอาชา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๐.นายอภศิักดิ์   ตันตวิรวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๑.นายสมชาย   เบญจรงคกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒.นายอานุภาพ  จามิกรณ์   ประกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๓.ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๔.ดร.บุหรัน   พันธุ์สวรรค์   ประธานสภาพนักงาน 

๑๕.ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  ด ารงวิริยะนุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๖.ผศ.ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

๑๗.ดร.ส าราญ   ทองแพง   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๘.รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙.ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๐.รศ.ดร.ชาลี   ทองเรอืง   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 



๒ 

 

 

 
 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดราชการอื่น) 

๑. นายวีระ   โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๒. รศ.ดร.เทพ   พงษ์พานชิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๓. นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๔. รศ.ดร.ชวนี   ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๕. ผูว้่าราชการจังหวัดพะเยา   ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวอุษณีย์  รัศมวีงษ์จันทร์  ผูช่้วยอธิการบดี 

๒. นายอานนท์ณัฏฐ์  จนีเอียด ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. นางรัชดา   ภญิโญ  รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน 

๕. นายอาทิตย์   การดื่ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๖. นายอัครพล   ดวงพัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

   

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  ได้แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๖ ส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสชมเพลงฟ้าชุ่มดินที่จัดถวายใน

วันดังกล่าว และได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับผูแ้ต่งเนื้อร้องเพลงฟ้าชุ่มดิน แต่งโดย รศ.ดร.ชาลี ทองเรอืง รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา  ต่อจากนั้นได้แนะน า ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์  ประธานสภาพนักงานคนใหม่ซึ่งเป็นกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยพะเยาโดยต าแหน่ง 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ด าเนินการ

เรยีบร้อยแล้ว และที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒  เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓  เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อ

ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒ คุณวุฒ ิ

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองคุณวุฒิของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จ านวน ๒ คุณวุฒ ิ

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑.๒.๕ เรื่องรายงานสถานะทางการเงินกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  ๑.๒.๖ เรื่องก าหนดวันเข้ารับต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



๔ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องรายงานการวิเคราะห์ทางการเงนิ ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 

๑. ควรหาวิธีการสร้างรายได้เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน รองรับจ านวนนิสติที่มแีนวโน้มจะลดลง ดังนี้ 

๑.๑  ควรก าหนดค่า KPI เพื่อวัดความสามารถในการรับนิสิตให้ได้ตามเป้าหมายที่   

       มหาวิทยาลัยก าหนด และการหารายได้ของคณบดีแต่ละคณะดว้ย 

๑.๒  ควรหาวิธีลดการ Drop out ของนสิิตให้ลดนอ้ยลง 

๑.๓  ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเน้น Active Learning และ Active Teaching  

๑.๔  ควรจัดใหม้ีการจัดการเรยีนการสอนทางไกลใหม้ากขึ้น  

๑.๕  ควรหาทางท าความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยดังๆ ในต่างประเทศ เพื่อสร้าง 

       ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเ้ร็วขึ้น 

  ๒.  ควรหาวิธีลดรายจา่ยของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

       ๒.๑  พิจารณาปิดหลักสูตรที่มผีูเ้รียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือมีผู้เรยีน 

     น้อยไม่คุ้มทุน 

       ๒.๒  พิจารณาจา้งหรอืบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเท่าที่จ าเป็น 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่องรายงานงบกระทบยอดเงนิฝากธนาคารและระบบการควบคุมภายใน 

 

มติ  ประชุมรับทราบ และได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 

๑. รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารในส่วนของบัญชีที่มียอดคงเหลอืเป็นศูนย์ (๐) เป็น 

จ านวนมาก ถ้ายุบรวมกันได้ก็ควรยุบรวมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

๒. การรายงานสถานะการเงนิของมหาวิทยาลัยควรน าเสนอเป็นรายไตรมาส  และควร 

รายงานเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ รายรับ รายจ่าย งบด าเนินงาน การลงทุนต่างๆ ทั้งนี้ จะต้อง

คาดการณส์ถานะการเงนิเมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทตามแผนการเบิกจ่ายเงนิแล้วและรายงานเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วันหลังจากปิดไตรมาส 

๓. การเสนอรายงานการวิเคราะหท์างการเงินและงบการเงินจะต้องผา่นการตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๔. การน าเสนอสภามหาวิทยาลัยควรจัดท า Power Point  สรุปประมาณ ๔-๕ สไลด์  เพื่อ 

ให้สภามหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมทั้งหมด 

 



๕ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙  เรื่องขอพระราชทานทูลเกล้าฯ  ถวายปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดเตรียมชุดครุยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินนีาถเพื่อใชใ้นการ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรฯ ในโอกาสอันควรต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑ เรื่องร่างแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและใหด้ าเนนิการตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพจิารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้วมมีติให้

การรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

 

- ไม่ม ี  - 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปรญิญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้   

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  โดยมีองค์ประกอบ

ดังนี้ 

๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศร ี  ประธานกรรมการ 

๒) ศ.ดร.สนทิ   อักษรแก้ว    กรรมการ 

๓) นายนคร   ศลิปอาชา    กรรมการ 

๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  กรรมการ 

๕) นางปราณี เทียมใจ     กรรมการ 

๖) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก   กรรมการ 

๗) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ ์ รักษ์วเิชยีร  กรรมการ 

๘) ดร.ส าราญ  ทองแพง    กรรมการและเลขานุการ 

๒. ให้น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใชต้่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติปรับบัญชีอตัราเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิเห็นชอบการปรับฐานบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามที่เสนอ ตั้งแตว่ันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้ 

๑. ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมดังกล่าวข้างตน้ 

๒. เห็นชอบให้ปรับฐานบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่มคีุณวุฒิต่ ากว่า 

ปริญญาตรี ซึ่งมีอัตราเงินเดือนไมเ่กิน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ปรับเงนิเดือนเพิ่มขึ้นจากฐานเดิม ในอัตราร้อยละ 

๒๐ แตไ่ม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

๓. เห็นชอบให้ปรับฐานบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่บรรจุด้วย  

คุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรี หรือที่ ก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่๑๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ปรับ

เงินเดอืนเพิ่มขึน้จากฐานเดิม ดังนี้ 

๑) ช่วงอัตราเงินเดอืน ตั้งแต ่๑๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มร้อยละ ๘.๐ 

๒) ช่วงอัตราเงินเดอืน ตั้งแต ่๒๕,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มร้อยละ ๗.๙-๗.๐ 

๓) ช่วงอัตราเงินเดอืน ตั้งแต ่๕๐,๐๐๑ บาทขึน้ไป ปรับเพิ่มรอ้ยละ ๖.๙-๔.๐ 

๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



๗ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติจัดตั้งส่วนงาน ระเบียบการบริหารงาน และโครงการพัฒนาศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติดังนี้ 

  ๑.  เห็นชอบโครงการจัดตัง้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๒.  มอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศแล้วน าเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อ

ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนตอ่ไป 

  ๓. มอบให้ปรับแก้(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนประกาศใชต้่อไป 

  ๔.  เห็นชอบในหลักการของ(ร่าง)โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลสู่การ

บริการด้านวิชาการและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยพะเยา และมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบ

วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดตามความเห็นของที่ประชุมก่อน

ด าเนนิการตอ่ไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี จ านวน ๑ รายการ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังตอ่ไปนี ้

๑. อนุมัตใิห้ตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปีโครงการจัดหาครุภัณฑ์หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ระยะที่ ๒  จ านวน ๖๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท 

(หกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

 ๑.๑ ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘    จ านวน     ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

      ๑.๒ ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน   ๖๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. มอบกองแผนงานด าเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

   

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ เป็นผู้

รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

 

 



๘ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติยกเลิกการปิดหลักสูตรและขออนุมัติเปิดรับนสิิตระดับบัณฑติ 

ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

   

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติการยกเลิกการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศตามที่เสนอ 

๒. อนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยน าหลักสูตร       

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มาปรับปรุง

เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูล

สารสนเทศสมัยใหม่ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗  เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาตรคีู่ขนาน ๒ 

ปริญญา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้คณะนิติศาสตร์เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนิสิตระดับ

ปริญญาตรีคูข่นาน ๒ ปริญญา ดังนี้ 

๑. การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน นิสติช้ันปีที่ ๒  ระหว่าง หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต และ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน  นิสติช้ันปีที่ ๔ ระหว่าง หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต และ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนนิสติช้ันปีที่ ๒ และ ๓ ระหว่าง  หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

และ หลักสูตรบัญชบีัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องร่างบันทกึความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษารองรับ การ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างสถานโีทรทัศน์ไทยทีว ีกับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามที่เสนอ 

 

 



๙ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙  เรื่อง(ร่าง)บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนระหว่าง 

Yunnan Academy of scientific and Technical Information (YASTI) และ School of Energy and 

Environment University of Phayao  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทน

ระหว่าง Yunnan Academy of scientific and Technical Information (YASTI) และ School of Energy and 

Environment University of  Phayao ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติผลการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้ 

๑. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ 

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งยังไม่มีผู้มีคุณสมบัติที่

เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาตามที่เสนอ 

๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชุดเดิมด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

๓. มอบใหอ้ธิการบดีพิจารณาเสนอขอแต่งตั้งผูร้ักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ คณะ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

  ๑.  เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์  เป็นคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตว่ันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

  ๒.  เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ เป็นคณบดีคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตว่ันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 



๑๐ 

 

 

 
 

  ๓.  เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ เป็นคณบดีคณะเภสัช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตว่ันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

  ๔.  เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตว่ันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

  ๕. ให้ทุกคณะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและนิสิตเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

  ๖. ให้ทุกคณะพิจารณาเรื่องภาระการสอนของหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อแก้ปัญหาการลาออก

ของหัวหน้าสาขาวิชา 

  ๗.  มอบใหก้องการเจ้าหนา้ที่ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ อนุมัตหิลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  อนุมัติหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหลักสูตรใหม ่

พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ 

 

 



๑๑ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ  สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ อนุมัตหิลักสูตรหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ  สาขาวิชาการศกึษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ อนุมัตหิลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศกึษาหลัก 

สูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ อนุมัติหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 
 

  ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

หอ้งประชุม L๙๐๓ ช้ัน ๙ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ  แขวงลุมพิน ี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 
 

 

กฤษณา  แปงณีวงค์ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค)์ 

ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

ส าราญ  ทองแพง 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

        

 

 

 

 

สุภกร  พงศบางโพธิ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 


